



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๑๓๓.๑.๑.๖/ ๕๒๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า ตามที่นายจำเริญ พุทธราช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาศึกษาจนถึงภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการขอขยายเวลาศึกษาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดังกล่าว เกินระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดไว้ จึงอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตฯ และให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีเห็นชอบให้ขยายเวลา เห็นควรให้ขยายเวลาเฉพาะการได้รับตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จนถึงภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไป

๒. กรณีไม่อนุมัติให้ขยายเวลา เห็นควรให้ดำเนินการตามประกาศพันสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามข้อ ๒๕.๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์ นั้น เมื่อผ่านขั้นตอนของการ Accept Paper แล้ว ต้องมีการตรวจทานโดยละเอียดและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งหากพิจารณาให้นักศึกษาคนดังกล่าวพันสภาพการเป็นนักศึกษา เก่งกว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรด้านการศึกษา ดังนั้น ควรศึกษาแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๒. การพิจารณาในกรณีดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ ควรพิจารณากลับกรองโดยละเอียดว่า การกระทำของนักศึกษาเป็นไปด้วยความตั้งใจ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

๑. เชิญ นายจำเริญ พุทธราช และอาจารย์ที่ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกลับกรองรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาตามลำดับ

๒. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ